



## ประกาศ

สํานักงานอํานวยการสูงสุด จํากัด

ฉบับที่ 1/2560

เรื่อง การกําหนดให้มีการค้าประกันเงินกู้

.....

ตามที่สํานักงานอํานวยการสูงสุด จํากัด ได้รับทราบความต้องการของสมาชิกในการขอเพิ่มวงเงินกู้ ในขณะที่เดียวกันในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ก็มีการเรียกร้องให้สํานักงานฯ ปลดปล่อยเงินกู้แก่สมาชิกด้วยความระมัดระวังในเรื่องการบริหารความเสี่ยง กับขอให้มีการหรือแนวทางในการช่วยเหลือผู้ค้าประกันกรณีผู้กู้ถึงแก่ความตายด้วย นั้น

เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงตามความเห็นของที่ประชุมใหญ่ฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ผู้กู้เงินเกินกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ต้องทำประกันกับบริษัทประกันชีวิต แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการ จึงให้จัดทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของสมาชิกโดยทั่วไปว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่สํานักงานฯ จะกําหนดให้ผู้กู้ที่กู้เงินในวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกัน และผลจากการสำรวจความคิดเห็น ปรากฏว่า มีสมาชิกจำนวน ร้อยละ 59 ของผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ขณะเดียวกัน เพื่อดำเนินการตามความต้องการของสมาชิกในการขอเพิ่มวงเงินกู้ สํานักงานฯ ได้มีประกาศฯ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ขยายเพิ่มวงเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกเป็น 45 เท่าของเงินรายได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้นแล้วไม่เกิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาท) แต่เพื่อเป็นการบริหาร ความเสี่ยงจึงได้มีประกาศสํานักงานฯ ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 แจ้งให้สมาชิกทราบถึงการกําหนดให้ผู้กู้ที่กู้เงิน ในวงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกันภัย โดยได้คัดเลือกบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เป็นอีกบริษัทหนึ่งให้สมาชิกเลือกทำประกัน นอกเหนือจากบริษัท เอไอเอ จํากัด ที่รับทำประกันมาแต่เดิม แต่หลังจากได้มีประกาศฯ ไปแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกจำนวนหนึ่งขอให้คณะกรรมการดำเนินการฯ พิจารณาทบทวนผ่อนคลายการดำเนินงานตามประกาศฯ ดังกล่าว ซึ่งสํานักงานฯ ก็ได้มีประกาศฯ ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ยกเลิกประกาศฯ ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการฯ ให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

บัดนี้ เพื่อให้เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ สอดคล้องกับความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกตามที่กล่าวมาข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสํานักงานอํานวยการสูงสุด จํากัด ข้อ 72 (อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2556 ข้อ 30 (หลักประกันสำหรับเงินกู้) ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ในการประชุม ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จึงกำหนดให้สมาชิกผู้กู้เงินประเภทสามัญจำนวนเงินขอู้ตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิตที่คณะกรรมการดำเนินการฯ ได้คัดเลือกไว้เพื่อให้สมาชิกเลือก จำนวน 2 บริษัท ดังกล่าวข้างต้น คือ บริษัท เอไอเอ จำกัด และ บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยเมื่อสมาชิกยื่นแบบคำขอู้ในวงเงินตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ทั้งสองบริษัททราบเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะได้ประสานงานกับสมาชิกผู้ขอู้โดยตรงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เบี้ยประกันและเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้ขอู้ทราบรายละเอียดแล้ว การตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการตัดสินใจของสมาชิกเอง

**เงื่อนไข** กรณีสมาชิกผู้กู้เงินประเภทสามัญ จำนวนเงินขอู้ตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป ที่ไม่ต้องทำประกันเงินกู้กับบริษัทประกันชีวิต จะกระทำได้ในกรณีที่ผู้ขอู้เงินกู้สามัญใช้หุ้นของสหกรณ์ ค้ำประกันเงินกู้ที่ขอู้เต็มจำนวน หรือกรณีการกู้เงินกู้สามัญที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้สำหรับสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2560



(นายอรรถพล ใหญ่สว่าง)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จำกัด